



จดหมายข่าว

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร ๐๒-๒๕๑๘-๒๐๖๙



◆ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ มกราคม ๒๕๕๖

สารสันจากนายกสมาคม

สวัสดิ์พี่น้องชาว ฟ ทุกท่าน

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ นี้ ผมในนามของนายกสมาคมฯ ขอส่งความรัก ความสุข และความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาว ฟ ทุกท่าน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ และขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯทุกท่านที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กิจกรรมของสมาคมฯจะไม่สำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกท่าน สำหรับผลการดำเนินงานของสมาคมฯในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีกิจกรรมสำคัญหลักๆ อาทิ

กิจกรรม “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ฟ ๕๕” ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สนามกอล์ฟ วินเซอร์ ปาร์ค แอน กอล์ฟ คลับ เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องชาว ฟ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน และเป็นการสรรหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯอีกประการหนึ่งด้วยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาว ฟ ทุกท่าน ทำให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี งานคืนสู่เหย้า “ฟ ๕๕ ปีราตรีนิติศาสตร์” ครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการพบปะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ภายในงานมีการเดี่ยวไมโครโฟน โดย ศ.(กิตติคุณ)ดร.วิษณุ เครืองาม, งานเลี้ยงสังสรรค์ และการแสดงของนิสิตปัจจุบัน นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาว ฟ งานหนึ่ง และงานนี้ได้รับผลตอบรับจากพี่น้องชาว ฟ ทุกท่านเป็นอย่างดี

“งานประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่านิติศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕” จัดในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เป็นงานที่สมาคมฯประกาศเกียรติคุณให้แก่ นิสิตเก่านิติศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ได้ทำประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งได้ทำประโยชน์ให้กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ นายถาวร พานิชพันธ์ ฟ ๑๑ , นายบุรณ์ ฐาปนกุลย์ ฟ ๑๓ , นายเกริก วนิกกุล ฟ ๑๓ , ศ.(พิเศษ)กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ฟ ๑๖ และดร.ฤทัย หงส์สิริ ฟ ๑๘

ส่วนกิจกรรมทางวิชาการนั้น สมาคมฯได้ให้การสนับสนุน โดยร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “๕๐ ปี คดีปราสาทพระวิหาร – ย้อนอดีต

มองอนาคต” อันเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นความเป็นมาของกรณีพิพาทสถาน-การณ์ปัจจุบัน และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” โดยร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ



กระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับความสนับสนุนจากพี่น้องชาว ฟ ที่เห็นคุณค่าของการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาโดยตลอด ทั้งทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ๔ ปี และทุนการศึกษาประเภททั่วไป นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา

อนึ่งสมาคมฯยังได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น งาน “จุฬาวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๕” อันเป็นงานยิ่งใหญ่ที่ ๓ ปี จัดเพียง ๑ ครั้งเท่านั้น, กิจกรรม “ฟ Bowl ครั้งที่ ๔”, กิจกรรมวันรพี ๒๕๕๕, และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของนิสิตคณะนิติศาสตร์ อีกทั้งสมาคมฯยังได้ให้ความสนับสนุนแก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์, งานคืนสู่เหย้าชาวจุฬาฯ, การแข่งขันกอล์ฟดารากริรมย์ และร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ผมในนามของคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบพบแต่สุขมีมงคล ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าสมดังที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

ศ.(กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ ฟ ๑๕
นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ

นิสิตกำนิตศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕



นายถาวร พานิชพันธ์ พ ๑๑
รองอธิการสูงสุด



นายบุรณ ชูาบัณฑิตุล พ ๑๓
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓



นายเกริก วณิกกุล พ ๑๓
รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย



ศ.(พิเศษ) กิติพงษ์ สุรพิพัฒน์พงศ์ พ ๑๖
ประธานกรรมการ
บริษัท เบคเกอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด



ดร.ฤทัย ทงส์ศิริ พ ๑๘
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

คนรุกป่า หรือป่ารุกคน

เอมอร ประสิทธิ์สุข รุ่น 15

พักนี้มีประเด็นเผ็ดร้อนในการพิทักษ์ป่าไม้ของชาติ ทั้งการแจ้งหรือการให้ข่าวทางสื่อต่างๆในการปกป้องรักษาพื้นที่ป่าไม้ของชาติ ซึ่งฟังแล้วดูเหมือนว่าหน่วยงานของรัฐบริหารงานขัดกันหรือเปล่า จึงมีประเด็นพิจารณาในด้านกฎหมายที่น่าสนใจว่า ใครถูก ใครผิด คนรุกป่า หรือป่ารุกคน

เรื่องนี้ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา และหน่วยงานของรัฐใด ดำเนินโดยชอบตามอำนาจหน้าที่แล้วหรือไม่ ในแง่กฎหมาย การเป็นที่ป่า หรือป่าไม้ หรือพื้นที่สงวนหวงห้ามนั้น ต้องพิจารณาทั้งในด้านกฎหมายและด้านข้อเท็จจริงประกอบกัน พอสรุปได้สั้นๆว่า

ในด้านกฎหมาย การเป็นที่ป่า หรือป่าไม้นั้น ต้องอาศัยกฎหมายอยู่หลายฉบับเริ่มตั้งแต่ พ.ร.บ ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ หรือป่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๔ หรือที่เรียกว่า ป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งเมื่อผ่านการจำแนกตามกระบวนการแล้วก็จะกลายเป็นป่าไม้ถาวร

ในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งป่าคุ้มครอง ก็เริ่มและคุ้มครองต่อตาม พ.ร.บ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.๒๔๘๑ ,ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๔๙๖,ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๔๙๗ จนถึง พ.ร.บ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในส่วนของอุทยานแห่งชาตินั้น เริ่ม ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ นอกจากนี้ก็ยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งเริ่มกำหนดพื้นที่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ตาม พ.ร.บ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ จนถึง ฉบับพ.ศ. ๒๕๓๕ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งกำหนดเขตครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘

จึงเห็นได้ว่า ในด้านกฎหมายมีกฎหมายใช้บังคับหลายฉบับ บางฉบับก็ใช้บังคับซ้อนในพื้นที่เดียวกันเพื่อผลต่างกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้ละเอียดว่า การเป็นที่หวงห้ามตามกฎหมายหรือไม่นั้น เป็นโดยผลของกฎหมายฉบับใดบ้าง และเมื่อใด

ในด้านข้อเท็จจริง ประเด็นต้องพิจารณาว่า สิทธิในที่ดินของประชาชนที่อยู่ในเขตป่า หรือป่าไม้หรือพื้นที่สงวนหวงห้าม นั้น เป็นการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และกฎหมายที่ว่านั้นเป็นกฎหมายฉบับใด ใช้บังคับเมื่อใดรับรองสิทธิจนได้ความเป็นที่ชัดเจนเป็นที่ปรากฏว่า ใครเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อน ใครมาทีหลัง รัฐที่หวงห้าม หรือประชาชนที่ครอบครอง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองนั้น ต้องทำโดยละเอียดเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อ ไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิและไม่ให้รัฐเสียพื้นที่ของประเทศให้คนใดคนหนึ่ง หน่วยงานของรัฐจึงต้องวางหลักเกณฑ์กระบวนการพิสูจน์สิทธิในทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกันและยอมรับผลแห่งการพิสูจน์จากกระบวนการโดยชอบแล้วนั้น หรือหากพบว่ารัฐได้มีการรับรองสิทธิโดยการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปโดยไม่ชอบแล้ว ไม่ว่าจะป็นโฉนดที่ดิน ,หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรืออื่นๆ ก็ต้องดำเนินการเพิกถอน หรือแก้ไขตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือใช้อำนาจศาลเพิกถอนหรือแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้หน่วยงานผู้ดูแลที่หวงห้ามของรัฐนั้นๆ ได้ใช้อำนาจดำเนินการแก่ผู้บุกรุกได้โดยสะดวก

เรื่องนี้จึงสรุปได้ว่า จะคนรุกป่า หรือป่ารุกคน ก็ขึ้นอยู่กับ การพิสูจน์สิทธิในที่ดินตามกฎหมายและข้อเท็จจริงประกอบจนเป็นที่ยุติได้ว่าใครมาก่อนมาใครมาหลัง ประชาชน หรือ ป่าไม้ ที่หวงห้าม ใครที่มาทีหลังก็ต้องยอมถอย และยอมรับสิทธิของคนที่มาก่อน

ประเด็นร้อนก็จะเป็นประเด็นเย็น ทั้งรัฐ ทั้งประชาชนก็เป็นสุข...



กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมามีของสมาคมฯ



ขอเชิญชวนพี่น้องชาว พี ทุกท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนิสิตเก่าบัณฑิตศาสตร์ จุฬาฯ เพียงท่านสมัครสมาชิกสมาคมฯ ๑,๐๒๐ บาท เท่านั้น โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย เช่น การอัพเดทข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆจากสมาคมฯ ทั้งงานคืนสู่เหย้า พี, กิจกรรมกอล์ฟฟารุกุล, กิจกรรมแรลลี่เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องชาว พี, สิทธิในการยืมหนังสือในห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์ ในฐานะสมาชิกสมาคมฯ และข่าวสารอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงเป็นการอัพเดทข้อมูลประวัติของตัวเองกับทางสมาคมฯ ด้วยครับ...